

Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong thanh thiếu nhi năm học 2021-2022 do Hội Đồng Đội quận Long Biên phát động, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thiếu nhi thông qua các hoạt động phong trào, giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, qua đó góp phần thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội, ngày 24/05/2022, liên đội Tiểu học Trung Vương đã tổ chức ngày Hội thu kế hoạch nhỏ.

“Kế hoạch nhỏ” là phong trào của Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Những hành động tưởng chừng rất nhỏ như thu gom giấy, sách báo đã sử dụng nhưng góp phần không nhỏ vào việc tránh lãng phí và bảo vệ môi trường. Những tờ giấy đã qua sử dụng được vận chuyển tới nhà máy xử lí, tái tạo thành những tờ giấy mới thay vì tàn phá những cây mới để làm giấy. Ngoài ra, kinh phí thu được dùng để gây quỹ ủng hộ những bạn Đội viên, nhi đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và xây dựng cho công tác đội, phong trào thiếu nhi và thực hiện các công trình măng non.



*Hình ảnh: Đóng góp của các bạn nhỏ học sinh lớp 2A3 trường Tiểu học Giang Biên trong Hội thu Kế hoạch nhỏ*

Các em học sinh lại thích tự mình mang góp những phần giấy tiết kiệm được từ đầu năm học tới giờ, các em học sinh được sự trợ giúp của cô giáo chủ nhiệm lấy bao tải và dây buộc túi để đóng gói giấy vụn kế hoạch nhỏ cho gọn gàng, lớp trưởng phụ trách ghi số cân giấy vụn của từng bạn trong lớp. Cô tổng phụ trách nhà trường nhanh chóng hỗ trợ đội thu mua cân giấy đưa từng bao tải giấy lên xe. Tiếng cười nói hò hời, vui tươi, những ánh mắt biết cười sau khẩu trang của các thầy cô giáo. Kết thúc một buổi thu kế hoạch nhỏ thật vui và ý nghĩa! Ai ai cũng hân hoan phấn khởi. . Kết quả thu hoạch của các con 2A3 là 99kg giấy vụn và 2kg vỏ lon bia, lon nhựa,...

Qua Hội thu phong trào "Kế hoạch nhỏ" thông qua đó, phát huy tinh thần "Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ", giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội. Tăng cường sự chia sẻ, tương trợ lẫn nhau của các em đội viên, thiếu nhi trong liên đội. Thông qua phong trào "Kế hoạch nhỏ" nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục cho đội viên, về ý thức tiết kiệm, yêu lao động, bảo vệ môi trường. Phong trào "Kế hoạch nhỏ" đã và đang mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực

Có thể khẳng định, sự lan tỏa và nhân rộng của phong trào "Kế hoạch nhỏ" đã và đang mang lại nhiều ý nghĩa lớn, thiết thực, kết nối tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau, tạo cho các em thói quen tiết kiệm từ những vật dụng tưởng chừng không còn giá trị. Kế hoạch nhỏ để không chỉ giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục việc học mà còn giáo dục được tinh thần, ý thức trách nhiệm cộng đồng, xã hội cho các em học sinh từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường!